



สำนักงาน ก.พ.ร.
 รับที่ 00126
 วันที่ - 7 ม.ค. 2564
 เวลา

ที่ กค ๐๒๐๕.๑/๒๒๘๐๖

กระทรวงการคลัง
 ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง
 เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐
 ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อหน่วยงานของรัฐ ประเภทหน่วยธุรกิจขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระในกำกับกระทรวงการคลัง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ โดยแยกพิจารณาหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารไว้ ๔ ประเภท โดยมีหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ มีลักษณะงานที่ต้องการอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบังคับฝ่ายเดียวต่อประชาชน หรือกำกับตรวจสอบ มีสถานะเป็นนิติบุคคล ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีผู้บริหารสูงสุดทำหน้าที่บริหารงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ หน่วยงานของรัฐประเภทหน่วยธุรกิจขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระของกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ และมาตรา ๖ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยตำแหน่งผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของรัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐหรือองค์การมหาชนที่อยู่ในสังกัดหรือกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ใคร่ขอหารือว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐประเภทหน่วยธุรกิจขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระในกำกับของกระทรวงการคลัง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถขอมอบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้หรือไม่ และผู้ใดจะเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวให้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(Handwritten signature)

(นางชลิตา พันธุ์กระวี)

ที่ปรึกษาการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
 โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๕๘๐๐ ต่อ ๒๖๐๑
 โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๑๗

รายชื่อหน่วยงานของรัฐ ประเภทหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระในกำกับกระทรวงการคลัง

ลำดับ	ตำแหน่ง	จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ	ผู้รักษาการ
๑	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒	เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๓	เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๔	เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๕	ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก	พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๖	เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ	พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๗	ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๘	ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย	พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง